

THÔNG TIN DÀNH CHO BÁO CHÍ

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Ông Trần Thanh Tân – Chủ tịch CLB Quản lý Quỹ Việt Nam.

Văn phòng liên lạc CLB Quản lý Quỹ Việt Nam.

Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM.

Tel: (08-8) 3825 1488 Fax: (08-8) 3825 1489

Website: www.vinafund.com

RA MẮT CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ QUỸ VIỆT NAM

Câu Lạc Bộ Quản lý Quỹ Việt Nam chính thức tổ chức buổi **”Lễ ra mắt Câu Lạc Bộ”** vào lúc 14h30 ngày 12/02/2009 tại Ballroom A, Khách sạn Sofitel, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM.

Với ý tưởng xây dựng một cầu nối, thúc đẩy giao lưu, hỗ trợ, hợp tác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, đặt biệt là tạo được tiếng nói chung cũng như xây dựng được uy tín, hình ảnh của các Công ty Quản lý Quỹ đối với cơ quan chức năng và nhà đầu tư, Câu lạc bộ Quản lý Quỹ Việt Nam chính thức ra mắt. Câu lạc bộ Quản lý Quỹ Việt Nam mong muốn sẽ góp phần tăng cường sự kết nối, hợp tác giữa các hội viên để cùng phát triển lành mạnh trong hoạt động quản trị rủi ro và phát triển danh mục đầu tư, trong hoạt động cung cấp các dịch vụ khác của công ty quản lý quỹ liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam theo khuôn khổ pháp luật Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên về các vấn đề liên quan đến đầu tư, kinh doanh chứng khoán, quản lý quỹ; cung cấp nâng cao kiến thức của nhà đầu tư về các sản phẩm của công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư cũng như đóng góp hoàn thiện khung pháp lý làm cơ sở phát triển thị trường quỹ; nâng cao uy tín, hiệu quả và tính chuyên nghiệp của các thành viên. Câu lạc bộ Quản lý Quỹ Việt Nam sẽ cố gắng đi vào hoạt động một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

Câu Lạc Bộ được thành lập với các thành viên sáng lập ban đầu là những công ty quản lý quỹ uy tín, hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam như Công ty Quản lý Quỹ VietFund Management (VFM), Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt (Viet Capital Asset Management – VCAM), Công ty Quản lý Quỹ SSI, Công ty quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Công ty Quản lý Quỹ Prudential VN và Công ty Quản lý Quỹ Hà Nội. Hiện nay, Câu Lạc Bộ đã tiếp nhận thêm nhiều hội viên khác cũng là các công ty quản lý quỹ Việt Nam và nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Tại buổi **”Lễ ra mắt Câu Lạc Bộ”**, các thành viên tham dự và hội viên CLB đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về đề tài **”Dự báo xu hướng thị trường năm 2009”** với các chủ đề nóng như Viễn ảnh chính của kinh tế toàn cầu 2009; Tác động của khủng hoảng kinh tế đối với kinh tế Việt Nam năm 2009; Dự báo tình hình thị trường chứng khoán, trái phiếu 2009; và những thách thức của ngành ngân hàng năm 2009. Đây là buổi trao đổi khởi đầu cho hàng loạt các đề tài thảo luận tiếp theo của CLB trong năm nhằm chia sẻ thông tin, giao lưu và tăng cường sự gắn kết của các thành viên trong CLB.

Sau buổi lễ ra mắt này, Ban chấp hành CLB cũng như các hội viên của CLB Quản lý Quỹ khuyến khích và hoan nghênh các công ty quản lý quỹ trong nước và nước ngoài gia nhập vào hoạt động CLB để cùng mở rộng quy mô, tổ chức CLB, mong muốn tạo một tiếng nói chung lớn mạnh và có giá trị hơn đời với các cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

-/-